

Không làm tràn lan t̄t c̄ các k̄ thūt

Vīt b̄i Biên t̄p vīn

Th̄ t̄, 11 Tháng 7 2012 20:11 - L̄n c̄p nh̄t cūi Th̄ t̄, 11 Tháng 7 2012 20:16

Đó là ch̄ đ̄o c̄a PGS.TS. Nguȳn Th̄ Kim Tīn - B̄ tr̄ng B̄ Y t̄ t̄i H̄i ngh̄ Tăng c̄ng th̄c hīn Đ̄ án B̄nh vīn v̄ tinh và Đ̄ án 1816 nh̄ m ḡp ph̄n gīm quá t̄i b̄nh vīn do B̄ Y t̄ t̄ ch̄c t̄i thành ph̄ H̄ Chí Minh ngày 9/7.

Theo B̄ tr̄ng, trong th̄i gian qua Đ̄ án 1816 đã đ̄t đ̄c nhīu k̄t qū r̄t đ̄ng kích l̄ nh̄ ḡp ph̄n nâng cao ch̄t l̄ng khám, ch̄a b̄nh cho tuȳn d̄i, nh̄t là đ̄i v̄i mīn núi, vùng sâu, vùng xa. Ḡp ph̄n nâng cao trình đ̄ chuyên môn, k̄ thūt tay ngh̄ cho cán b̄ y t̄ tuȳn d̄i. Đ̄ án đã giúp gīm t̄i t̄ xa cho b̄nh vīn (BV) tuȳn trên nh̄t là BV tuȳn Trung ̄ng... Tuy nhiên, cũng ph̄i nhìn nh̄n t̄ th̄c t̄, đ̄ án còn m̄t s̄ h̄n ch̄ nh̄ đ̄i nḡ th̄y thūc c̄ các BV tuȳn d̄i còn thīu, ch̄a có bác sĩ chuyên sâu đ̄ tīp nh̄n k̄ thūt c̄a tuȳn trên chuyên gia. Riêng các BV c̄ cán b̄ đ̄ luân phiên do đang ̄ trong tình tr̄ng quá t̄i nên đã ḡp r̄t nhīu khó khăn v̄ nhân l̄c...



Không làm tràn lan tít c các k thu t

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 11 Tháng 7 2012 20:11 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 11 Tháng 7 2012 20:16

Bà trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại hội nghị.

Bà trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu, với Đề án 1816 cần phải phát huy cái tốt và hạn chế nhược điểm của tít c. Phải tránh tình trạng triển khai Đề án tít c tùy tiện TW xuống tùy tiện nh mà không chú trọng tuyển dụng nhân sự và đào tạo nhân sự. Và đặc biệt, tránh tình trạng chuyên gia tràn lan các k thu t. Các đơn vị phải khảo sát thật kỹ ở đâu cần h trợ và h trợ nh ng gì, chế độ chi nh ng k thu t ở BV tùy theo d d i có ng i, có máy móc, có đi u ki n...

Tổng cục về Đề án BV v tỉnh, Bà trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hoan nghênh TP.HCM và các đơn vị thực hiện trong thời gian qua đã rút quy t li t trong việc triển khai Đề án BV v tỉnh xuống BV tùy theo d d i. Từ năm 2010, Bộ Ch R y đã tiến hành thí nghiệm hợp tác với m t số BV trên địa bàn TP.HCM (BV v tỉnh) để tổ chức thành c s nh m đi u tr cho các chuyên khoa có tình trạng quá tải và trầm trọng (ch n th ng s não, ngo i tiêu hóa, ch n th ng ch nh hình, ngo i th n kinh). Theo ông Trần Quý t Ti n - Phó Giám đốc Bộ Ch R y, qua thời gian thực hiện, Đề án đã đạt được hi u quả tích c c nh h n ch đ c tình trạng s l ng b nh nhân quá tải ngày càng cao; an toàn h n cho b nh nhân.

Thay vì trước đây, do quá tải phải cho b nh nhân tạm n xu t vi n s m (s không an toàn tuyển d i cho ng i b nh) hoặc ưu tiên n i trú cho các b nh nhân nh ng h n, nay b nh nhân được tiếp t c theo dõi thêm về chuyên môn tại BV hợp tác, an toàn h n cho ng i b nh, giảm số l ng nh m ghép tại BV Ch R y. Cùng với Bộ Ch R y, các BV tuyển thành phố cũng đã tiến hành lập khoa v tỉnh tại các BV qu n/huy n. Cụ thể, BV Ung b u TP.HCM thành lập Khoa V tỉnh 100 gi ng tại BV qu n 2; BV Ch n th ng - Ch nh hình thành lập Khoa V tỉnh 100 gi ng tại BV An Bình, 100 gi ng tại BV qu n Bình Tân; BV Nhi đ ng 1 thành lập Khoa V tỉnh 50 gi ng tại BV qu n Bình Tân; BV Nhi đ ng 2 thành lập Khoa V tỉnh 50 gi ng tại BV qu n 2.

Riêng BV Nhi đ ng 1 không chỉ triển khai BV v tỉnh tại thành phố mà còn áp dụng tại BV Nhi Đ ng Nai. Điều kiện S Y tế Đ ng Nai đã đánh giá rất cao mô hình này. Sau khi được BV Nhi đ ng 1 chuyển làm BV v tỉnh, số l ng b nh nhi đ n khám tại BV Nhi Đ ng Nai tăng 80%, b nh nhi n i trú tăng h n 20%, số l ng chuyên vi n giảm 50%, b nh nhi t vong cũng giảm rõ rệt. Điều kiện S Y tế Đ ng Nai bày tỏ mong muốn Đề án BV v tỉnh sẽ được triển khai tại tít c này để nâng cao chất lượng khám, chữa b nh cho ng i dân trên địa bàn tít c.

Nh ng để Đề án triển khai được hi u quả, đ ng b mang tính h th ng, Bà trưởng Bộ Y tế yêu

Không làm tràn lan tít c̣ các ḳ thụ t

Vịt ḅi Biên ṭp vịn

Tḥ ṭ, 11 Tháng 7 2012 20:11 - Ḷn c̣p nḥt cụi Tḥ ṭ, 11 Tháng 7 2012 20:16

c̣ u đ̣ a pḥ̣ ng nào mụ n làm BV ṿ tinh thì pḥ i có công ṿn đ̣ ngḥ . Các đ̣ n ṿ này pḥ i có các đ̣ u kị n ṿ nḥn ḷc, trang thị t ḅ, c̣ ṣ ṿt cḥ t và ṿn đ̣ tài chính. Khác ṿ i Đ̣ án 1816, Đ̣ án BV ṿ tinh cḥ trị n khai các chuyên khoa sâu nḥ tim ṃ ch can thị p, cḥ n tḥ̣ ng - cḥ nh hình, ṣ n, nhi. Và ṃ i ṃ t BV cḥ cḥ n 5 BV ṿ tinh, hay nói nô m na là ṃ t BV ṃ cḥ cḥ n 5 BV con đ̣ chuỵ n giao và đào ṭ o.

Theo: Ṣ c kḥ e và Đ̣ i ṣ ng